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TREFNIADAU RECORDIO, FFILMIO A PHLEIDLEISIO 
 

Atgoffodd y Prif Weithredwr y rhai oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw, a 
byddai recordiad ar gael yn dilyn y cyfarfod ar wefan y Cyngor – Cliciwch yma i’w weld.  
Dywedodd y byddai penderfyniadau'n cael eu gwneud drwy Microsoft Forms.   

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr P. Cook, G. Ead, J. Jones, 
A. Leonard, D. Price ac S. Skivens, ynghyd â D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai). 
 
 
 

https://civico.net/caerphilly


 

2.  DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol ynghylch Eitem Agenda Rhif 3 – Terfyniad Gwirfoddol 
Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat (PFI) Ysgolion CBS Caerffili.   
 
Datganodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol yn yr eitem hon gan fod ei chwaer yn 
gweithio yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle’r Gwyndy) a’i nith yn mynychu Ysgol Gyfun 
Cwm Rhymni (safle Gelli-haf). 
 
Datganodd y Cynghorydd C. Wright fuddiant personol yn yr eitem hon gan fod ei mab yn 
mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. 
 
Datganodd y Cynghorydd A. Whitcombe fuddiant personol yn yr eitem hon gan fod ei wyres 
yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. 
 
Datganodd y Cynghorydd C.P. Mann fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn 
Llywodraethwr a benodwyd gan yr AALl yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. 
 
Datganodd y Cynghorydd J.E. Roberts fuddiant personol yn yr eitem hon gan fod ei wyrion 
yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.  
 
Datganodd y Cynghorydd R. Chapman fuddiant personol yn yr eitem hon gan fod ei wyres 
yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. 
 
Datganodd y Cynghorydd M.P.James fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn 
Llywodraethwr a benodwyd gan yr AALl yn Ysgol Lewis Pengam. 

  

 Hysbyswyd yr Aelodau gan mai buddiannau personol yn unig oedd y rhain, y gallent gymryd 
rhan lawn yn y ddadl a'r pleidleisio. 

 
 
 ADRODDIADAU SWYDDOGION 

  
 Ystyriwyd yr adroddiad canlynol. 
 
 
3. TERFYNIAD GWIRFODDOL ARFAETHEDIG O GONTRACT PFI YSGOLION CBS 

CAERFFILI 
 

Derbyniwyd datganiadau o ddiddordeb gan y Cynghorwyr L. Phipps, C. Wright, A. 

Whitcombe, C.P. Mann, J.E. Roberts, R. Chapman, ac M.P. Iago. Roedd yr holl 
ddatganiadau yn ymwneud â buddiant personol yn unig, gyda’r manylion llawn 

wedi’u cofnodi uchod, ac arhosodd yr Aelodau yn y cyfarfod wrth drafod yr eitem. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn rhoi manylion cynnig i derfynu Contract PFI 
Ysgolion CBS Caerffili yn wirfoddol ac yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i'r cynnig, a 
oedd wedi'i ystyried gan y Cydbwyllgor Craffu ar 28 Chwefror 2023 ac a gyflwynwyd i'r 
Cabinet ar 8 Mawrth 2023. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y Cyngor, dros nifer o flynyddoedd, wedi ceisio cyflawni 
arbedion dan y Contract PFI Ysgolion, i sicrhau bod gwasanaethau gwerth am arian yn cael 
eu darparu i'r ysgolion ac i leihau goblygiadau fforddiadwyedd. Mae'r Cyngor wedi ystyried yr 
holl opsiynau, gan gynnwys cynyddu rheolaeth y contract, adolygu'r gwasanaethau a 
ddarperir i nodi a gweithredu arbedion, a defnyddio mecanweithiau yn y Contract megis 
meincnodi i leihau costau. Fodd bynnag, er gwaethaf y cymorth ariannol gan Lywodraeth 
Cymru (LlC), mae bwlch fforddiadwyedd sylweddol yn parhau rhwng lefelau ariannu ysgolion 



 

arferol y Cyngor a’r taliadau a wneir i’r Contractwr. O’r herwydd, mae achos busnes wedi’i 
baratoi sy’n nodi manylion cynnig i derfynu Contract PFI yr Ysgolion yn wirfoddol.   
 
Hysbyswyd y Cyngor bod yr adroddiad yn ceisio cynnwys cymaint o fanylion â phosibl i 
alluogi'r Aelodau i gael trafodaeth adeiladol mewn sesiwn agored. Fodd bynnag, nid oedd 
gwybodaeth fasnachol sensitif o'r achos busnes wedi'i chynnwys yn yr adroddiad er mwyn 
peidio â pheryglu'r trafodaethau y bydd angen eu cynnal gyda'r contractwr PFI. 
 

Ystyriwyd y cynnig gan gyfarfod ar y cyd o’r Pwyllgorau Craffu Polisi ac Adnoddau ac 
Addysg ar 28 Chwefror 2023, a chyn hynny, rhannwyd nodyn briffio â phenaethiaid a 
Chadeiryddion Llywodraethwyr y ddwy ysgol PFI, a oedd yn seiliedig i raddau 

helaeth ar gynnwys adroddiad y Cyngor. Roedd yr adroddiad wedi'i amserlennu'n 
wreiddiol i'r Cyngor ei ystyried ar 15 Mawrth 2023, ond fe'i gohiriwyd tan 19 Ebrill 

2023 er mwyn caniatáu mwy o amser i'r holl bartïon â diddordeb ystyried y cynnig yn 
llawn a darparu safbwyntiau pellach cyn gwneud penderfyniad terfynol. Ers hynny, 
roedd cynrychiolwyr o gyrff llywodraethu’r ddwy ysgol wedi achub ar y cyfle i ddarllen 

yr achos busnes yn gyfrinachol ac roedd diwrnodau darllen i’r Aelodau hefyd wedi’u 
trefnu ar 27 Mawrth 2023, 5 Ebrill 2023 a 13 Ebrill 2023 er mwyn caniatáu iddynt 

adolygu’r achos busnes yn gyfrinachol. Yn dilyn y broses hon, codwyd nifer o 
gwestiynau pellach gan y ddwy ysgol PFI a darparwyd manylion y rhain, ynghyd ag 
ymatebion y Swyddogion, yn Atodiad 4 yr adroddiad. Derbyniwyd llythyr pellach 

hefyd ar 18 Ebrill 2023 gan Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a 
ddosbarthwyd i bob Aelod cyn cyfarfod y Cyngor. 
 
Dywedwyd wrth y Cyngor bod yr achos busnes yn seiliedig ar ddyddiad terfynu arfaethedig o 
31 Gorffennaf 2023. Fodd bynnag, oherwydd y dyddiad a aildrefnwyd i'r Cyngor ystyried y 
cynnig, nid yw'r dyddiad terfynu hwn bellach yn gyraeddadwy, ac yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Cyngor i'r cynnig, mae'r dyddiad terfynu cynharaf bellach yn debygol o fod 
ym mis Hydref 2023. Mae'r asesiad ariannol yn yr achos busnes yn dangos budd ariannol 
net sylweddol ar gyfer senarios yr Achos Gorau a'r Achos Gwaethaf, ac mae'r arwyddion 
cynnar yn dangos y gallai'r arbedion cyllideb refeniw ar gyfer yr Awdurdod fod tua £2m y 
flwyddyn. Ni ellir pennu lefel wirioneddol yr arbedion yn bendant oni bai bod terfyniad yn 
digwydd mewn gwirionedd, ond mae'n amlwg bod y budd ariannol yn sylweddol. Ni fydd y 
dyddiad terfynu cynharaf diwygiedig, sef Hydref 2023, yn effeithio’n sylweddol ar yr asesiad 
ariannol. 
 
Nodwyd pe bai'r cynnig yn cael ei gytuno gan y Cyngor, yna yn dilyn talu'r swm iawndal, 
bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor yn nodi manylion ariannu'r taliad, yr 
arbedion cyllideb refeniw sy'n codi a'r opsiynau ar gyfer defnyddio'r arbedion. 
 
Atgoffwyd yr aelodau bod y Cyngor yn parhau i wynebu heriau ariannol sylweddol a 
phwysau cyllidebol, ac y byddai bwrw ymlaen â’r terfyniad gwirfoddol arfaethedig yn caniatáu 
i’r Cyngor wireddu arbedion cyllideb refeniw a all gefnogi cyflawni’r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig ac a allai hefyd roi cyfle am rywfaint o fuddsoddiad cyfalaf ar draws yr ystâd addysg 
ehangach. Pwysleisiwyd mai mater cytundebol yn unig yw’r cynnig rhwng y Cyngor a’r 
contractwr PFI ar nifer o wasanaethau anaddysgol, gan gynnwys cynnal a chadw adeiladau, 
arlwyo a chynnal a chadw tiroedd, ac nad oedd yr un o’r opsiynau a amlinellwyd yn yr 
adroddiad yn debygol o effeithio'n negyddol ar gyrhaeddiad disgyblion. Pe bai’r cynigion yn 
cael eu cefnogi, bydd y rhain yn dod ag eglurder i’r ffordd y mae ysgolion ar draws y 
fwrdeistref sirol yn cael eu hariannu a’u gweithredu gan yr awdurdod lleol, gan sicrhau dull 
tecach o ariannu ar draws yr holl ysgolion, a byddant hefyd yn cynhyrchu arbediad blynyddol 
sylweddol drwy derfynu'r Contract PFI yn gynnar. Rhoddwyd sicrwydd hefyd y byddai'r ddwy 
ysgol yn cael eu hysbysu, eu diweddaru a'u cefnogi gan yr Awdurdod drwy gydol y broses. 

 
Trafododd y Cyngor yr adroddiad a mynegodd un Aelod amheuon ynghylch goblygiadau 
posibl y cynnig, gan gynnwys darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol, atebolrwydd atgyweirio 



 

adeiladau a chostau diswyddo, a mynegodd y farn nad oedd y cynnig yn gyffredinol yn 
cynnig gwerth am arian, er ei fod yn falch fod y dyddiad terfynu wedi'i ohirio tan fis Hydref 
2023, a fyddai'n caniatáu digon o amser i ysgolion sicrhau darparwyr contract newydd.   
 
Cadarnhaodd Mr Steve Harris (Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151) 
fod yr Awdurdod wedi gwneud popeth posibl i fynd i'r afael â phryderon ysgolion, a 
amlinellwyd yn fanwl ac yr ymatebwyd iddynt yn yr adroddiad. O ran cynnal a chadw 
adeiladau, mae ffigur yr achos busnes wedi’i seilio ar arolygon cyflwr a gynhaliwyd yn 2018, 
a byddai arolygon cyflwr newydd yn cael eu cynnal yn y ddwy ysgol a allai arwain at ffigur 
uwch neu is. Fodd bynnag, pe bai'r ffigur hwn yn cynyddu, yna bydd yr Awdurdod yn cymryd 
hyn i ystyriaeth yn eu trafodaethau gyda'r contractwr PFI, ac os na fydd yn cwblhau'r gwaith 
hwn cyn trosglwyddo, yna byddai'r Awdurdod yn ceisio gostyngiad yn y taliad iawndal. 
 
O ran costau diswyddo, eglurwyd mai dim ond os na fyddai staff presennol yn trosglwyddo i 
ddarparwyr gwasanaeth newydd y byddai'r rhain yn berthnasol, gan amlygu y byddai 
darpariaethau Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006 (TUPE) 
yn berthnasol a phe bai'r ysgolion yn caffael gwasanaethau gan y Cyngor, yna byddai'r staff 
presennol yn trosglwyddo i gyflogaeth y Cyngor. O ran tegwch ariannol, pe bai terfynu 
gwirfoddol yn mynd rhagddo, yna byddai cyllid cyfalaf a gwaith cynnal a chadw ar gyfer y 
ddwy ysgol PFI yn cael sylw yn yr un modd â phob ysgol arall yn y fwrdeistref sirol. O ran 
arbedion, pwysleisiwyd bod yr Awdurdod wedi gweithio'n agos iawn gyda Phartneriaethau 
Lleol ar yr achos busnes, sy'n cynnwys y senarios gorau a'r gwaethaf, ac sy'n dangos bod 
modd cyflawni arbedion sylweddol dan y broses hon. Sicrhawyd yr aelodau os daw'n amlwg 
ar unrhyw adeg nad yw'r arbedion yn gyraeddadwy ac nad yw er budd ariannol i'r Cyngor i 
symud ymlaen, yna byddai adroddiad pellach yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Cyngor yn hyn o 
beth. 
 
Mewn ymateb i ymholiad gan Aelod ar ddefnydd cymunedol o'r ysgolion hyn gyda'r nos, 
cadarnhaodd Mrs Sue Richards (Pennaeth Trawsnewid a Chynllunio Addysg a Strategaeth) 
mai un o strategaethau'r Cyngor yw uchafu defnydd ar ôl ysgol, a byddai gan yr Awdurdod 
fwy o allu i ddefnyddio adeiladau ysgol yn y modd hwn, pe bai Aelodau'n cytuno i derfynu'r 
contract PFI yn wirfoddol. 
 
Cyfeiriodd un Aelod at gyfres o gwestiynau yr oedd wedi’u dosbarthu i Aelodau’r Cabinet a 
Swyddogion, gan gynnwys ymholiadau’n ymwneud ag amcangyfrifon ac asesiadau ariannol, 
arbedion cost, arolygon adeiladu, trafodaethau contractwyr, a thaliadau iawndal yn deillio o’r 
cynigion, ynghyd ag agweddau ar y broses a oedd wedi'u cymeradwyo o dan bwerau 
dirprwyedig. Cadarnhaodd Mr Robert Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Swyddog Monitro) a Mr Richard Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a 
Gwasanaethau Corfforaethol) y derbyniwyd y ddau e-bost gan yr Aelod ac ymatebwyd 
iddynt, a bod yr ymatebion i’r cwestiynau hefyd wedi’u dosbarthu i’r holl Aelodau er 
gwybodaeth. 
 
Mynegodd un Aelod bryderon ynghylch yr amserlenni arfaethedig a chyflymder y broses 
ymgynghori hyd yma ac awgrymodd y dylid cyflwyno'r ffigurau arbedion terfynol i'r Cyngor 
cyn gofyn i'r Aelodau wneud penderfyniad ar y cynnig. Cadarnhaodd Mr Harris fod yr holl 
ymatebion i’r broses ymgynghori wedi’u nodi yn yr adroddiad, ac o ran amserlenni, pe bai’r 
cynnig yn cael ei gytuno, bydd gan y Cyngor amserlen o 6 mis i wneud y gwaith 
angenrheidiol i derfynu’r contract PFI, gyda'r arolygon cyflwr wedi'u trefnu ar gyfer cyfnod 
gwyliau haf yr ysgol. Pwysleisiwyd y bydd hon yn broses hir a chynhwysfawr yn cynnwys 
gwaith gyda Phartneriaethau Lleol, gyda'r amserlen i'w hadolygu i ymgorffori'r dyddiad 
terfynu newydd a ragwelir, ac ar ôl cytuno ar delerau terfynol y terfyniad o dan bwerau 
dirprwyedig a thalu'r swm iawndal, bydd adroddiad pellach yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Cyngor 
yn nodi manylion pellach a'r opsiynau ar gyfer defnyddio'r arbedion. 
 
Holodd Aelod a fyddai modd cyflawni lefel sylweddol o arbedion yn deillio o’r cynnig, o 
ystyried bod y taliadau terfynol eto i’w cadarnhau. Esboniodd Mr Harris fod yr achos busnes 



 

yn amlinellu sut y byddai’r taliadau iawndal yn y senarios Achos Gorau a’r Achosion 
Gwaethaf yn cael eu hariannu, trwy gyfuniad o gronfeydd wrth gefn PFI a benthyca 
presennol, sy’n dangos bod modd cyflawni arbedion o hyd at £2m y flwyddyn, er y 
pwysleisiwyd y bydd yr arbedion terfynol yn dibynnu ar benderfynu ar swm yr iawndal 
terfynol. 
 
Cyfeiriodd Aelod at yr argymhelliad a oedd yn gofyn am ddarpariaeth i gytuno ar delerau 
terfynol y terfynu o dan bwerau dirprwyedig, a gofynnodd am eglurhad ynghylch a oedd 
unrhyw reoliadau sy'n diffinio uchafswm lefel ariannol ar gyfer penderfyniadau dirprwyedig. 
Cadarnhaodd y swyddogion nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw gyfyngiadau o'r fath ac 
eglurwyd y byddai awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol 
a'r Swyddog Adran 151, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro, a'r Aelod 
Cabinet Cyllid a Pherfformiad. Pwysleisiodd Mr Harris na fyddai’r cynnig yn mynd yn ei flaen 
pe bai’n dod i’r amlwg nad yw gwneud hynny er budd ariannol y Cyngor, ac eglurodd hefyd 
fod ganddo fel Prif Swyddog Ariannol y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw gytundeb yn 
cwrdd â gofynion Cod Darbodus y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA) ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol er mwyn iddo fod yn ddarbodus ac 
yn fforddiadwy. Felly, gofynnwyd i'r Aelodau gytuno bod yr awdurdod dirprwyedig hwn yn 
cael ei roi i'r Swyddogion perthnasol fel y gellir cyflawni'r cyfrifoldeb hwn. 

 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch a fyddai unrhyw niwed i ddisgyblion ysgol o ganlyniad i'r 
cynigion, ac a fyddai cyfleusterau hamdden yn yr ysgolion ar gael i drigolion lleol gyda'r nos 
ac ar benwythnosau. Eglurodd Mrs Richards fod defnydd o'r fath yn gyfyngedig ar hyn o 
bryd, ond byddai'r Awdurdod yn ceisio ymestyn defnydd cymunedol o'r safle i 7 diwrnod yr 
wythnos. O ran effaith addysgol, atgoffwyd yr Aelodau bod Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn 
eistedd ar ddau safle a bod safle’r Gwyndy eisoes yn safle nad yw’n un PFI sy’n cael ei 
ariannu a’i reoli yn yr un modd â holl ysgolion eraill Caerffili, ac ar y sail honno, ni ragwelir 
unrhyw effaith ar addysg disgyblion ar draws y ddwy ysgol. 
 
Gofynnodd Aelod a oedd yr arolygon cyflwr PFI yn seiliedig ar gyfraddau chwyddiant 
cyfredol neu lefelau 2018 a chyfeiriodd at y benthyca y byddai ei angen i helpu i ariannu’r 
cynnig. Eglurodd Mr Harris fod y ffigwr o £982k ar gyfer ôl-groniad o waith cynnal a chadw 
yn seiliedig ar lefelau 2018 ac nad yw wedi’i addasu ar gyfer chwyddiant, ond ers hynny 
bydd rhywfaint o’r gwaith hwn wedi’i wneud, ac er y bydd costau uwch oherwydd 
chwyddiant, mae’r rhain yn helpu trafodaethau o ran y swm iawndal terfynol sydd i'w dalu. 
Eglurwyd hefyd, er bod angen peth benthyca i gynorthwyo gyda’r setliad, fod hyn yn 
cyflwyno bargen ariannol llawer gwell i’r Cyngor na’r sefyllfa PFI bresennol. 
 
Gofynnodd un Aelod am eglurhad ynghylch y pryderon a godwyd gan y ddwy ysgol ynghylch 
gwasanaethau, o ystyried bod y Cyngor eisoes yn darparu gwasanaethau i safle’r Gwyndy 
nad yw’n safle PFI, a mynegodd Aelod arall amheuon ynghylch y cynnig ac a fyddai’r 
Awdurdod yn gallu cynnal a diogelu lefel gwasanaeth PFI yn yr ysgolion hyn. Eglurodd Mrs 
Richards, trwy gyfres o gyfarfodydd gyda phenaethiaid y ddwy ysgol, fod rhai o’r pryderon 
hyn wedi’u lleddfu, ac ymhellach, bydd y Cyngor yn gweithio gyda’r ysgolion i’w cefnogi drwy 
gydol y broses hon gyda’r effaith leiaf bosibl ar bawb sy’n ymwneud â'r cynnig. 
 
Holodd Aelod a oedd yn ddoeth defnyddio cronfeydd wrth gefn i helpu i ariannu’r cynnig, ac 
esboniodd Mr Harris fod y cronfeydd penodol hyn wedi’u sefydlu at ddefnydd PFI ac y gellir 
eu defnyddio i helpu i ariannu’r swm iawndal. Yn ogystal, bydd cyfraniad ariannol LlC i’r 
contract PFI yn parhau am y 9.5 mlynedd nesaf, sy’n rhoi’r Cyngor mewn sefyllfa ariannol 
gref. 

 
 Yn dilyn ystyried yr adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn 

cael eu cymeradwyo. Trwy Microsoft Forms a chadarnhad llafar ac wrth nodi bod 42 o blaid, 
12 yn erbyn ac 8 yn ymatal, cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 

 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a roddwyd yn adroddiad y Swyddog:- 



 

 
(i) cymeradwyo’r cynnig i derfynu Contract PFI Ysgolion y Cyngor yn wirfoddol; 

 
(ii) dirprwyo awdurdod i'r Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a'r Swyddog Adran 

151, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Swyddog Monitro, a'r Aelod 

Cabinet Cyllid a Pherfformiad i gytuno ar delerau terfynol y terfynu; 
 

(iii) bod y swm iawndal terfynol a chostau cysylltiedig eraill i ymgynghorwyr 

allanol yn cael eu hariannu drwy gyfuniad o gronfeydd wrth gefn PFI a 
benthyca; 

 
(iv) bod y Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151 yn 

penderfynu ar y gofynion benthyca yn unol â gofynion Cod Darbodus CIPFA 

ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol; 
 

(v) bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor yn dilyn talu'r swm 
iawndal yn nodi manylion ariannu'r taliad, yr arbedion cyllideb refeniw sy'n 

codi, a'r opsiynau ar gyfer defnyddio'r arbedion.  
 

 
 Daeth y cyfarfod i ben am 6.11 p.m. 
 
 

Cymeradwywyd fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw newidiadau neu gywiriadau a 
gytunwyd ac a gofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 23 Mai 2023, fe’u 
llofnodwyd gan y Maer. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
      MAER 


